

# ESIT Khám Lâm Sàng Thị Giác và Thính Giác:

Hướng Dẫn Gia Đình về Giao  
Thức Tiếp Cận Ba Nhánh



**Không có trẻ nào quá nhỏ để  
kiểm tra thị giác và thính giác.**

## Tại sao cần phải kiểm tra thị giác và thính giác?

Thị giác và thính giác là những phương  
thức quan trọng để trẻ học về thế giới  
của chúng. Phát hiện sớm các vấn đề về  
thính giác và thị giác sẽ giúp con quý vị  
phát triển. Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ  
cần thiết, ngay từ đầu.

## Giao Thức Tiếp Cận Ba Nhánh là gì?

Giao Thức Tiếp Cận Ba Nhánh là cách  
nhà cung cấp dịch vụ ESIT (Early  
Support for Infants and Toddlers (Hỗ Trợ  
Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Tập Đi)) sẽ  
kiểm tra các vấn đề về thị lực và thính  
giác cho con của quý vị. Đây không phải  
là một kiểm tra chính thức và không nên  
thay thế cho việc đánh giá đầy đủ từ bác  
sĩ tai hoặc mắt. Giao Thức Tiếp Cận Ba  
Nhánh sẽ giúp chúng tôi biết liệu con  
quý vị có cần được đánh giá toàn diện  
về thị giác hoặc thính giác hay không.

## Giao Thức Tiếp Cận Ba Nhánh diễn ra như thế nào?

Nhà cung cấp dịch vụ ESIT của quý vị sẽ:

- Trao đổi với quý vị về những quan ngại mà quý vị có thể có về cách con mình nhìn và nghe.
- Quan sát cách con quý vị sử dụng thị giác và thính giác khi chơi và thực hiện các hoạt động hàng ngày.
- Xem hồ sơ y tế của con quý vị. Họ sẽ hỏi quý vị về những điều bác sĩ đã trao đổi với quý vị về sức khỏe và sự phát triển của con quý vị.

## Điều gì xảy ra sau khi thực hiện Giao Thức Tiếp Cận Ba Nhánh?

Nếu có bất kỳ quan ngại nào về cách con quý vị nhìn hoặc nghe, quý vị và nhà cung cấp ESIT của quý vị sẽ lập kế hoạch theo dõi. Kế hoạch này có thể bao gồm việc đánh giá của các nhà cung cấp dịch vụ y tế và/hoặc giảng dạy chuyên biệt của một nhà cung cấp ESIT.

## Chi phí là bao nhiêu?

Quý vị hoàn toàn không bị tính phí. Giao Thức Tiếp Cận Ba Nhánh này là một phần của quy trình đánh giá ESIT miễn phí.

## Có thêm câu hỏi?

Chúng tôi cam kết hỗ trợ quý vị để giúp con quý vị phát triển. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng hỏi nhà cung cấp dịch vụ ESIT của mình.

DCYF không phân biệt đối xử đồng thời cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào các chương trình và dịch vụ của mình cho tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc sự khuyết của bất kỳ thể chất, giác quan nào, hoặc thiếu năng trí tuệ.

Nếu quý vị muốn nhận bản sao miễn phí của tài liệu này ở định dạng hoặc ngôn ngữ thay thế, vui lòng liên hệ với ban DCYF Constituent Relations (Quan Hệ Ủy Thác của DCYF) qua số 1-800-723-4831 hoặc email [communications@dcyf.wa.gov](mailto:communications@dcyf.wa.gov). DCYF PUBLICATION EL\_0069 VI (05-2023) Vietnamese



Washington State Department of  
**CHILDREN, YOUTH & FAMILIES**